

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาควน ตามลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่น ๆ ของนายกเทศมนตรี ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาควน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาควนทั้ง 10 ชุมชน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 345 คน ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเลือกประเด็นที่มีความน่าสนใจเพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นำในชุมชนหรือผู้ที่สนใจในกิจการของเทศบาลหลังจากที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จำนวน 10 คน

1. สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน อำเภอ นาควน จังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้

1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เมื่อแยกเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังนี้

1.1.1 ด้านการบริหาร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนต้องการนายกเทศมนตรีที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเทศบาลได้ดีมากที่สุด รองลงมาคือมีความสามารถในการวางแผนการบริหารงานในเทศบาล

1.1.2 ด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนต้องการนายกเทศมนตรีที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทกับประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดี

1.1.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนต้องการนายกเทศมนตรีที่ให้โอกาสประชาชนเข้าพบได้ง่ายมากที่สุด รองลงมาคือเป็นผู้นำในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเทศบาล

1.1.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนต้องการนายกเทศมนตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด รองลงมาคือเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่มีส่วนส่วนได้เสียกับเทศบาล

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน เมื่อจำแนกตามข้อมูลทั่วไปของประชาชน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน เมื่อจำแนกตามข้อมูลทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลปรากฏดังนี้

1.2.1 เพศ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีระดับความพึงประสงค์ในคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีมากกว่าเพศชาย ทั้งภาพรวมและรายด้าน

1.2.2 อายุ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่าในภาพรวมประชาชนกลุ่มอายุ 40- 59 ปี มีระดับความพึงประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 18 - 39 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีระดับความพึงประสงค์น้อยที่สุด

1.2.3 การศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

นาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำแนกตามการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ประชาชนกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีระดับความพึงประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอนุปริญญา และกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีระดับความพึงประสงค์น้อยที่สุด

1.2.4 อาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่าในภาพรวม ในกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่นนักเรียน, นักศึกษา มีระดับความพึงประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว กลุ่มอาชีพรับจ้าง ขณะที่กลุ่มอาชีพเกษตรกรกรรม มีระดับความพึงประสงค์น้อยที่สุด

1.2.5 รายได้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำแนกตามรายได้ พบว่าในภาพรวม กลุ่มรายได้ 20,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีระดับความพึงประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่มีรายได้ 10,001- 15,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือกลุ่มที่มีรายได้ 15,000- 20,000 บาทต่อเดือน ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือน มีระดับความพึงประสงค์น้อยที่สุด

1.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี ตามความคิดเห็นของประชาชน มีดังนี้

1.3.1 ด้านการบริหาร ประชาชนมีความพึงประสงค์นายกเทศมนตรีที่บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความเด็ดขาด รวดเร็ว ถูกต้อง, รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเอง, รักษาและปฏิบัติตามกฎหมาย, เป็นผู้รอบรู้ในทุกๆ ด้าน, บริหารเงินกองทุนพระธาตุนาดูน ด้วยความโปร่งใส, สามารถใช้หลักการบริหารทางรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์บนพื้นฐานความพึงพอใจของประชาชน ตามลำดับ

1.3.2 ด้านบุคลิกภาพ ประชาชนมีความพึงประสงค์นายกเทศมนตรีที่รักษาคำพูดที่ได้ให้ไว้กับประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือ แต่งตัวดีเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่, ไม่วางอำนาจไม่ถือตัว, วางตัวเหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร, มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอ, ให้เกียรติผู้สูงอายุ, ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี, พุดจาชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ ตามลำดับ

1.3.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ ประชาชนมีความพึงประสงค์นายกเทศมนตรีที่เข้ากับประชาชนได้ทุกกลุ่มไม่แบ่งพวกแบ่งฝ่ายมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่ถือตัวไม่ทำตนเป็น

เจ้านาย, ให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา, มีความจริงใจ ไม่เป็นคนที่ต่อหน้าทำอย่างพอลับ หลังทำอีกอย่าง, มีความเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับทุกคน, ช่วยเหลืองานกุศลในชุมชน ตามโอกาส

1.3.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนมีความพึงประสงค์นายกเทศมนตรีที่เข้าวัดทำบุญตามโอกาสต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนา มากที่สุด รองลงมาคือ เชื้อเพื่อเชื้อเผ่า มีความเมตตาต่อผู้เดือดร้อน, รู้จักให้อภัย, รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด, ไม่พูดโกหกหลอกลวง, ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ ทะนุบำรุงพุทธศาสนาตามลำดับ

2. อภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญควรแก่การอภิปรายผลดังนี้

2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ในภาพรวม

ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาควนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควนในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายท่านดังเช่น ธวัชชัย โตจีน (2544 : 60) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของพนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของพนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก, วีระ ภูระหงษ์ (2550 : 51) ที่วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก, แสงตะวัน มะโยธาร (2547 : 115) ได้ศึกษาวิจัย คุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ : สืบมาจากความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีโดยรวมในระดับมาก

2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาควน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาควน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ศึกษาพบว่า

2.2.1 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี ในด้านมนุษยสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือคุณลักษณะด้านการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ และน้อยที่สุดคือด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้นำที่ กวี วงศ์พุด (2542 : 109 - 110) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้นำที่ดี หลายประการ เช่น เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี, เข้ากับคนได้ทุกกลุ่มทุกสังคม สอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายท่าน ดังเช่น วีระ ภูระหงษ์ (2550 : 50 - 53) ได้วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี ในด้านจริยธรรมคุณธรรม อยู่ในระดับน้อยที่สุด, วีระ บุญเพ็ง (2550 : 83 - 89) ได้ศึกษาคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรงที่ประชาชนต้องการ ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักกลุ่มสัมพันธ์ หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการจูงใจ และหลักความ โดยมีความสำคัญในรายชื่อคือ การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และการเป็นมิตร เข้าพบได้ง่าย

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายท่านดังเช่น จิรนนท์ สุวรรณห้อย (2549 : 38) ได้ศึกษาคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงปรารถนาของประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พึงปรารถนานายกเทศมนตรีที่มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมมากที่สุด รองลงมาคือคุณลักษณะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ และน้อยที่สุดคือด้านมนุษยสัมพันธ์, รัชชัย โตจีน (2544 : 60) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของพนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของพนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว น้อยที่สุดคือด้านมนุษยสัมพันธ์

2.2.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายชื่อ จะพบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาคน ในด้านคุณธรรมจริยธรรม

ในเรื่องนายกเทศมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีมากที่สุดในทุก ๆ ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีรนนท์ สุวรรณห้อย (2549 : 38) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงปรารถนาของประชาชน : การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ในรายชื่อประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่พึงปรารถนานายกเทศมนตรี ที่มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมในเรื่องต้องมีความซื่อสัตย์มากที่สุด

2.3 ข้อค้นพบของผู้ศึกษา

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาคูน จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพบว่าประชาชนมีความพึงประสงค์ในคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์มากกว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของตัวนายกเทศมนตรี และจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างตัวนายกเทศมนตรีกับประชาชนในเขตเทศบาล อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจของนายกเทศมนตรีต่อความต้องการของประชาชน หรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องไกลจากตัวของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับที่ กวี วงศ์พุด (2542 : 17) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำว่า คือการที่ผู้นำใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอำนาจการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

ผู้ศึกษาพบว่า การเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลตำบลนาคูน เป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กและเป็นเมืองที่มีประวัติทางด้านศาสนาเกี่ยวข้องกับ ดั้งนั้นการเมืองท้องถิ่นจึงมักอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวและเครือญาติ เป็นสิ่งสร้างคะแนนนิยมหรือคะแนนเสียงของผู้ที่จะมาเป็นนายกเทศมนตรี มากกว่าที่จะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมือง

3. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคูนมีระดับความพึงประสงค์คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีในด้านมนุษยสัมพันธ์มากที่สุด ในขณะที่ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับความพึงประสงค์น้อยที่สุด แสดงว่าในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีประชาชนอาจให้ความสำคัญกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง นายกเทศมนตรีกับประชาชนเป็น

หลัก มากกว่าที่ประชาชนจะมองเรื่องคุณธรรมจริยธรรม หรือคุณสมบัติส่วนตัวของของ นายกเทศมนตรี และจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาเลือกประเด็นที่ นายกเทศมนตรีต้องให้โอกาสประชาชนเข้าพบได้ง่าย ผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้งหมดด้วยกับ ประเด็นนี้ เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะค่านิยมขสัมพันธ์ มากกว่าคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ของนายกเทศมนตรี

4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาเรื่อง กระบวนการในการหาเสียง และปัจจัยที่จะทำให้ผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์และข้อคิดสำหรับผู้ที่จะเสนอตัวเข้ามาเป็น นายกเทศมนตรี และเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนประชาชน อัน จะทำให้การเมืองท้องถิ่นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY